

## Linh mục Công giáo Quê hương?

T&#225;c Gi&#7843;: BBC News

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 08 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2011 18:47

---

Linh mục Công giáo quê hương tại Việt Nam không phải là chuyện mới lạ

những vị cha Vincent Phạm Văn Tuyên tại chức "Hội nghị tuyên truyền báo chí Quê hương và Hội đồng nhân dân" tại Thái Bình đang gây bàn tán trong dư luận.

Một số trang mạng Công giáo tiếng Việt và tiếng Anh đã phê phán hiện tượng này là "tu sĩ quản doanh" hay "state priest".

Trước đó, tin cho hay Tổng giám đốc Sài Gòn ngày 29/4 đã đưa linh mục Pherô Nguyễn Văn Võ chính thức nhận xét Văn Xuân Xoài thay thế chánh xứ Linh mục Phan Khôi tại.

Vị chức tại chức chánh xứ của Linh mục Phan Khôi tại được nêu ra với lý do nêu ông trúng chức quê hương sẽ phải tham gia nhiệm vụ khác và sẽ không thể chu toàn nhiệm vụ của mình theo Giáo luật quy định.

Linh mục Phan Khôi tại là Tổng biên tập báo Công giáo và Dân tộc, Phó chủ nhiệm kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, một người cũng vừa là đồng chủ tịch Công giáo xã Việt Nam giới thiệu ra công đồng tại quê hương.

Đã kiến nghị báo chí về những vấn đề tại quê hương của Công giáo hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam diễn ra ngày 22/5 năm nay.

Hôm 5/5, BBC Việt Ngữ đã hỏi linh mục Phaolô tại, tên riêng là Nguyễn Bình Tĩnh (Con GM tại), tại là Giám mục Giáo phận Đà Nẵng về chủ đề này.

Ông giới thiệu về các quy định của Giáo luật liên quan tới vị chức linh mục tham gia các hoạt động chính trị khác như thế nào.

## Linh mục Công giáo Quốc hội?

T&#225;c Gi&#7843;: BBC News

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 08 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2011 18:47

---

Cử Giám Mục Phao Lô Tin: Theo Giáo Luật thì linh mục không được phép tham gia chính trị. Muốn tham gia chính trị, tức là ra công đó, thì phải xin phép Giám mục và nếu Giám mục phép thì mới được phép tham gia như một sự trợ giúp bất cứ nước nào, kể cả Việt Nam.

BBC: Có trường hợp nào các Giám mục không cho phép các linh mục tham gia như vậy không, và tại sao?

Có chứ, nhiều người (công giáo), đang làm việc. Bởi vì theo nguyên tắc và theo giáo luật thì linh mục không tham gia chính trị.

BBC: Trường hợp trường hợp nào thì Giám mục cho phép và trường hợp nào thì lại không cho phép thưa ông?

Thật ra một linh mục tốt, một linh mục công tác nhiều, đã có công nhiều để vì quốc gia và trường khi làm linh mục thì đã tỏ rõ lòng thành tâm thiện chí để phục vụ đất nước và có khi là yêu cầu được biết của nhà nước nữa, thì trong trường hợp đó là Giám mục cho phép. Còn trường hợp nào thì Giám mục không cho phép.

BBC: Được biết Điều 285 khoản 3 của Giáo luật có nói rằng "Các giám mục phải đảm bảo các chức vụ công quyền có kèm theo quyền hành xử quyền bính dân sự". Vậy nếu như những chức vụ nào liên quan đến "hành xử quyền dân sự" thì tại sao Giáo luật lại không cho phép được tham gia?

Vấn đề này chúng ta có thể là vì đã là linh mục thì hoàn toàn chú ý, gìn giữ như bên đời, chứ đừng thân cho một công việc thế tục, thật ra như một người khác và kinh tế tài chính thì chúng ta thân cho công việc tài chính. Còn linh mục thì đã hoàn toàn phục vụ đức phước và đạo thì chúng ta nên phục vụ đạo thôi.

BBC: Vậy theo quan điểm của ông khi một linh mục khác muốn ra tham gia các công việc bên đời thì ông nghĩ sao?

## Linh m c ng c  Qu c h i?

T c Gi 7843: BBC News

Ch 250;a Nh 7853;t, 08 Th 225;ng 5 N 259;m 2011 18:47

---

Theo tôi nghĩ n u không có phép c a Giám m c thì ch c ch n khi tham gia nh  v y thì Giám m c s  lên án, t c là s  không cho làm l  n a, không cho thi hành ch c v  linh m c n a, thí d  nh  v y. Còn n u xin phép mà có lý thí d  nh  qu c gia b y gi  đang thi u quá mà c n thì ch c Giám m c s  cho phép. Trong tr ng h p đó thì t t nhiên là linh m c s  ph i làm h t b n ph n c a mình, x ng ph n là m t ng i đã  ng c  t t và đ ng th i là m t ng i c  hành m u ích th c s  cho nhân dân. Còn n u không làm nh  v y thì là cái l i c a linh m c thôi.

H p Qu c h i Vi t Nam 21/3/2011



Linh m c Phan Kh c T  (ngoài cùng bên trái) s  ti p t c ra  ng c  Qu c h i khóa 13